



**โครงการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล
และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม**

ความเป็นมา

๑. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๒๐ มกราคม ปี ๒๕๖๓ (The Celebration of Anniversaries) ทั้งนี้ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและทำแบบฟอร์มตามที่องค์การยูเนสโกกำหนด เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมการศาสนา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะศึกษานูศิษย์ โดยพระอาทิตย์ อธิปัญญา / พระวรวิฑู ภัททธัมโม โดยมีหลวงปู่ปรีดา ฉันทกโร วัดป่าตานวิเวก เป็นที่ปรึกษาสูงสุดฝ่ายบรรพชิต

๒. สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานรับผิดชอบในการเสนอรายชื่อบุคคลยูเนสโก แจ้งให้กระทรวงวัฒนธรรมทราบตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๕/๕๙๑๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่า สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก จะนำเสนอเรื่องข้างต้นเพื่อให้ที่ประชุมสมัชชาสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๐ ซึ่งกำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณา ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากการประชุมสมัชชาสามัญฯ เรียบร้อยแล้ว องค์การยูเนสโก จะดำเนินการประกาศยกย่องรายชื่อบุคคลสำคัญต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๓. ตามแบบฟอร์มการเสนอชื่อเพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง ในส่วน ANNEX II (Form for submission of an anniversary proposal) หัวข้อ D กำหนดให้จัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อการเฉลิมฉลอง (Information on the activity held on the occasion by the country or countries concerned) ซึ่งเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งที่องค์การยูเนสโกจะนำไปพิจารณาเพื่อประกาศยกย่อง และการเสนอเรื่องดังกล่าวจะต้องรวบรวมผลงานทั้งหมดที่โครงการได้จัดทำ นำส่งต่อองค์การยูเนสโก ทุกกิจกรรมตรงตามที่ได้นำเสนอ ทั้งนี้ กรมการศาสนา และคณะศึกษานูศิษย์ ได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงการเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของกรมการศาสนาได้มีกิจกรรม/งาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตามที่เสนอต่อองค์การยูเนสโก ด้วย

ความสำคัญ

ในการประชุมสมัชชาสามัญของยูเนสโกครั้งที่ ๔๐ องค์การยูเนสโก (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ในทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และยังเป็นพระมหาเถระผู้มีข้อวัตรอันงดงามผู้ซึ่งชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และน้อมนำข้อธรรมข้อธรรมขององค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ พร้อมได้สงเคราะห์สาธุชนในสถานที่ต่าง ๆ เรียนรู้ถึงความสงบสุขในจิตใจที่สัมผัสได้ โดยเฉพาะในเรื่องสมาธิ (meditation) จะนำมาซึ่งจิตใจที่สงบ และนำมาซึ่งสันติภาพในใจผู้คน และได้แผ่ขยายไป จากประเทศไทย ประเทศใกล้เคียงจนทั่วโลก อันเป็นการเสริมสร้างสันติภาพและพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ องค์ท่านเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง การเผยแผ่พุทธศาสนายังสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านมุ่งตั้งใจไป องค์ท่านได้ส่งเคราะห์ทางธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยความถึงพร้อมทั้งปฏิบัติ ปรีชาและปฏิเวธ ตามแบบที่เรียกว่า "วัดป่า" ที่เน้นธรรมชาติ ความเรียบง่าย สะอาด สงบ สว่างด้วยแสงธรรม การปฏิบัติจริงที่มีความสุขุมรอบคอบในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ การสอนพระธรรมจากประสบการณ์ปฏิบัติจริง ให้ความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ การพึ่งพากันและกันเสมือนพี่น้องกัน การปฏิบัติสมาธิและบำเพ็ญเพียร เป็นความงดงามของชีวิต ก่อเกิดความรัก ความสามัคคี ความสงบและความสุข ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นมาโดยลำดับ ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาตามแนวคำสอนขององค์ท่านได้ขยายไปในวงกว้างจนเกิดเป็นวัดสายพระป่าในต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันผู้ติดตามศึกษาอบรมกับพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้วยจริยวัตรปฏิบัติอันงดงามของพระอาจารย์มั่น ทุกพื้นที่ที่ท่านได้สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมกับได้สนับสนุนชุมชนในทุกพื้นที่ ที่สามารถนำปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป

ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ คณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทย และชาวโลก การเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน นำข้อปฏิบัติของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ด้วยความเรียบง่าย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้คนไทยและอนุชนรุ่นหลังทั้งประชาชนชนชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้ดำเนินรอยตามวัตรปฏิบัติอันงดงามขององค์ท่าน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอน โดยเฉพาะฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่ประจักษ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ก่อเกิดสันติภาพแก่มวลมนุษยชาติในทุกระดับ และจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเชิดชูเกียรติจากองค์การยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ด้วยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ มีความมุ่งหวังที่จะให้ชาวไทยและชาวโลก ได้รับการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความสุข เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดในระดับต่าง ๆ และยังมีจิตสำนึกไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ร่วมรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามปฏิปทานั้นธรรมชาติความเรียบง่าย คือข้อวัตรข้อปฏิบัติต่างๆ ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และมีสันติภาพอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ตามที่องค์การยูเนสโกไทย (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทยที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๓. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓และในโอกาสที่ยูเนสโกได้ยกย่องให้องค์ท่าน เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

๔. เพื่อส่งเสริมการฝึกสมาธิ (meditation) ปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน ในการฝึกสติ พัฒนาจิตใจ ให้เกิดปัญญา ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเกิดความอยู่เย็นเป็นสุข นำสู่สันติภาพ ตั้งแต่ครอบครัว และสังคม ประเทศชาติ และทั่วโลก โดยรวม

๕. เพื่อนำกรอบงานที่ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นองค์ความรู้และแนวทางนำสังคมไทยอยู่เย็น เป็นสุข และเกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

๖. เพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปฏิบัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้แผ่ขยายออกไปตามสังคม ต่างๆ ของสังคมไทยจนทั่วโลก ในการเสริมสร้างสันติภาพและพัฒนาคนได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์รอง

๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เสริมสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน ในโอกาส ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ

๒. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้น้อมนำข้อวัตรข้อปฏิบัติต่างๆ ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ตามปฏิปทานั้นธรรมชาติ ความเรียบง่าย ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อันจะเป็นแบบอย่างและ ก่อเกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน

๓. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และนานาชาติได้รับรู้ เรื่องการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระ ครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

ในรูปแบบของ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้น้อมนำ ศาสตร์พระราชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ค่านิยมที่พึง ประสงค์ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมการศาสนาได้กำหนดให้ศาสนสถานลานธรรม ลานวิถีไทย ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมที่ เข้มแข็งโดยส่งเสริมให้ศาสนสถาน ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ เปิดพื้นที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักและใช้พื้นที่ของ ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพ ดำรงตน คนในชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้วัด บ้าน (ชุมชน) และโรงเรียน รวมทั้งองค์กรทุกเครือข่าย เป็นพลังขับเคลื่อนเปิดพื้นที่ให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรม ด้วยสันติภาพ ที่ทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ยึดมั่นในข้อ ปฏิบัติหลัก ๓ ประการที่เป็นรูปธรรม คือ

๑. ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับศาสนาพุทธให้รักษาศีล๕ โดยนำหลักคุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนได้ อย่างถูกต้อง

๒. **น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักพอประมาณ และการคำนึงถึงความมีเหตุผลโดยยึดหลักทางสายกลาง

๓. **มีการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย** มีความเอื้ออาทร มีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่งดงามของไทย และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนไทย

กิจกรรมที่ดำเนินการ (ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	<p>การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. คัดเลือกวัดที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ แห่ง เพื่อกรมการศาสนาจักได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะทำงานภายในจังหวัด มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปีพ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต และมหานิกาย ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารสถานปฏิบัติธรรม หัวหน้าชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ เสียงตามสาย ผู้จัดการบริษัท ห้างร้าน โรงงาน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสมของจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมๆ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ</p> <p>๓. จังหวัดจัดแถลงข่าว เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวาระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ณ วัด/ห้องประชุม/..... โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด คณะสงฆ์ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่สื่อทุกสาขา สร้างการรับรู้ในวงกว้างในจังหวัด</p>	มกราคม ๒๕๖๒
๒	<p>กิจกรรม : สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อจัดด้านศาสนพิธี และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ จิตนิทรศการฯ เชิญชวนวัด สถานปฏิบัติธรรม หน่วยงานต่าง ๆ สถานศึกษา ชุมชน ในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ภายในจังหวัด</p> <p>- เจ้าคณะทั้ง ๒ นิกาย ประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ในพื้นที่</p> <p>๑.๑ จัดกิจกรรมศาสนพิธี : กิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ</p> <p>- ทำบุญตักบาตร กำหนดจัด ณ วัดที่จังหวัดกำหนด/สถานที่ที่เหมาะสม เช่น ศาลากลางจังหวัด โดยอารธนาเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต/มหานิกาย เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานฝ่ายฆราวาส</p>	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
	<p>เชิญหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา ชุมชนร่วมกิจกรรม</p> <p>- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ไปยังอำเภอ ตำบล ชุมชน เพื่อเชิญชวนวัด สถานปฏิบัติธรรม หน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานราชการในพื้นที่ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีตำรวจ บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร โรงงาน ชุมชนฯ ได้ทำบุญตักบาตรครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ณ วัดหรือสถานที่ที่จัด</p> <p>๑.๒ จัดกิจกรรมศาสนพิธี/กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต</p> <p>เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ</p> <p>ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔</p> <p>สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ไปยังอำเภอ ตำบล ชุมชน เพื่อเชิญชวนวัด สถานปฏิบัติธรรม หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีตำรวจ บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร โรงงาน ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ อาจเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้ว หรือกิจกรรมที่มีแผนที่จะทำในรอบปีนี้ หรือปีหน้า (ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)</p>	
๓	<p>สนับสนุนงบประมาณให้วัดทั่วประเทศ/วัดเครือข่าย จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนี้</p> <p>ส่วนภูมิภาค :</p> <p>- จังหวัดพิจารณาคัดเลือกวัดจังหวัดละ ๑ แห่ง เพื่อจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ และผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตตามวัดต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- สนับสนุนงบประมาณให้วัดเครือข่ายต้นแบบจัดกิจกรรม ๒๓ วัด</p> <p>เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ และผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ
๔	<p>- จังหวัดขอความร่วมมือไปยัง หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทุกสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลและได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔</p>	เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
	- ขอความร่วมมือวัดและสถานศึกษาเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ เช่น กิจกรรมด้านจิตตภาวนา การสวดมนต์เช้า – เย็น ฝึกอบรมสมาธิ ตลอดปี และจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ	
๕	- เผยแพร่สารคดีชุด “ตามรอยจุดตั้งครมฐานและปฏิปทา ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” ในทุกสื่อของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงข้อวัตรข้อปฏิบัติต่างๆ ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เป็นปฏิปทา ที่ทำได้ไม่่ง่าย เพราะเป็นปฏิปทาที่ทวนกระแสโลก ทั้งทางกาย วาจา และใจ ชาวพุทธสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข - เผยแพร่สารคดีชุด “ชีวิตพระป่า” โดยมี ๓ subtitle ลงในแผ่น DVD เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่า การเป็นพระป่ามีวิถีชีวิตอย่างไร ผ่านภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ศึกษาศิลปะและวัตรของพระภิกษุในศาสนาพุทธที่ถูกต้อง และเข้าถึงผู้ห่างจากกิเลสโดยแท้	ธันวาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
๖	จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ การประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ และการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ในทุกช่องทาง	ธันวาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
๗	- รวบรวมผลงานทั้งหมดที่โครงการได้จัดทำส่งกรมการศาสนา	กันยายน ๒๕๖๓

สถานที่ที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/วัด/สถานปฏิบัติธรรม/สถานศึกษา

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ ได้แบบอย่างในเรื่องข้อวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ ได้น้อมนำหลักปฏิบัติ ในการเสริมสร้างสันติภาพในชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

การประชุมสัมพันธ

๑. ผลิตสื่อประชุมสัมพันธ

- ผลิตสโปตโทรทัศน์ วิทยุ และออกอากาศเผยแพร่
- ประชุมสัมพันธเสนอข่าวตามหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชนทุกประเภท
- เว็บไซต์ ทุกสาขา
- ตั๋วขั้ความทางโทรทัศน์เพื่อประชุมสัมพันธโครงการฯ
- ออกรายการต่าง ๆ เพื่อประชุมสัมพันธในวงกว้าง และต่อเนื่อง

๒. จัดแถลงข่าว เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อปลุกกระแสสังคมให้เห็นความสำคัญ๐๐ และประชุมสัมพันธในสื่อทุกสาขาเป็นระยะ ๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ตามที่องค์การยูเนสโกไทย และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวาระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
 ๒. ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทยที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของท่านจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดสันติภาพอย่างเป็นรูปธรรม
 ๓. นำกรอบงานเพื่อประกาศยกย่องที่เสนอองค์การยูเนสโก เป็นองค์ความรู้และแนวทางนำสังคมไทยด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การประพฤติปฏิบัติของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ดำรงอยู่อย่างสันติสุข
-